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Fyrirspurn

til félagsmálaráðherra um aðgerðir gegn einelti.

Frá Margréti Frímannsdóttur.

1. Hafa ráðuneytin sameinast um könnun á umfangi eineltis hér á landi? Ef ekki, mun
ráðherra beita sér fyrir því að slík könnun verði gerð og koma með tillögur um úrbætur?

2. Telur ráðherra að breyta þurfi og herða ákvæði laga sem lúta að einelti á vinnustöðum?
Ef svo er, í hverju felast þær breytingar?

3. Er samræmd vinna milli ráðuneyta um fræðslu og viðbrögð gegn einelti á vinnustöðum
ríkisins?

4. Hyggst ráðherra styrkja starf samtakanna Regnbogabörn frekar en gert hefur verið? Ef
svo er, á hvern hátt?

5. Mun ráðherra beita sér fyrir formlegu samstarfi ráðuneytis, sveitarfélaga og samtakanna
Regnbogabörn svo að byggja megi starf samtakanna upp í hverjum landsfjórðungi?


